
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที ่
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.( มติชน)  เว็บไซต์ ( มติชน กรุงเทพธุรกิจ ) 
     -นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง มีภารกิจ
เดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567 เพื่อเป็นประธานกิจกรรม Kick Off "30 บาท
รักษาทุกที่" ในเวลาประมาณ 17.30 น.  ที่ลานสาเกตนคร หน้าหอโหวด 101 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ใน
ส่วนของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ส.ส.ร้อยเอ็ด และ ส.ส.ในจังหวัดใกล้เคียง พรรค พท.จะ
เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย 
     ส ื ่ อที่นำเสนอ : นสพ. (มต ิชน)  เว ็บไซต ์  ( ผ ู ้ จ ัดการ , ฐานเศรษฐก ิจ , สำน ักข ่าวอ ิศรา , voicetv, brighttv, 
thebangkokinsight, linetoday) 
     - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า บอร์ด สปสช.เห็นชอบ
ระบบใหม่ "ยืนยันตัวตน" หลังรับบริการ รองรับบัตรประชาชนรักษาทุกท่ี นำร่อง 4 จังหวัดนำร่อง คือ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี 
และนราธิวาส เริ่ม 7 ม.ค.นี้ แจงผู้ป่วยเดิมหรือมีนัด ไม่ต้องตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตนก่อน เข้ารับบริการได้เลย แล้ว
ยืนยันตัวตนหลังรับบริการ แบบเดียวสิทธิข้าราชการ เพิ่มความสะดวก ไม่ต้องรอคิว ลดแออัด เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ และ
เบิกจ่ายให้หน่วยบริการได้เร็วขึ้น พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ ผู้ป่วยรับบริการสิ้นสุดที่จุดใหน ก็ยืนยันตัวตนที่จุดนั้นได้เลย 

 

ส่งเสริมการมีบุตร 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน 77kaoded ) 
     - นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. กล่าวว่า มอบนโยบายและเสริมสร้างกำลังใจ ให้กับบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบายของรัฐ เพื่อสานสัมพันธ์ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวง สธ.เข้าร่วม โดยนายสันติกล่าวว่า จากการสำรวจพบว่าช่วง 10 กว่าปีที ่ผ่านมา สถิติการมีบุตรของ
ประชาชนในประเทศไทยลดลงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลก และยังลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีในปี 2566 มีเพียง 480,000 กว่า
คน ซึ่งมาตรฐานของโลกควรมีถึง 800,000 คน โดยส่วนตัวมองว่ากรณีดังกล่าวเป็นปัญหาที่ค่อนข้างวิกฤต จึงได้บัญญัติเรื่อง
การส่งเสริมการมีบุตรไว้ในนโยบาย 
      สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน ข่าวสด 77kaoded linetoday) 
     - พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวบรรยายที่ จ. เพชรบูรณ์ ถึงสาเหตุที่ประเทศต้องเร่งส่งเสริมการมี
บุตร ว่า ในปี 2565 มีเด็กที่เกิดใหม่ 4.8 แสนกว่าคน เป็นปีแรกของประเทศไทย และจากนี้ไปอีก 60 ปี หากประเทศไทยไม่
ทำอะไรเลย ใน 60 ปีข้างหน้าประชากรจะลดจาก 65 ล้านคน เหลือ 63 ล้านคน คนแก่ 18 ล้าน คนทำงาน 14 ล้าน เด็กเกิด
ใหม่ 1 ล้าน นั่นหมายความว่าคนทำงานที่จะต้องดูแลคนแก่มีน้อยกว่าจำนวนคนแก่  เรื ่องอื ่นๆ อาจใช้โรบอทหุ่นยนต์ 
เทคโนโลยีช่วยได้ แต่คนที่ป่วยอยู่ในโรงพยายาลและเป็นคนแก่ ไม่มีแพทย์ พยาบาล เพราะแก่หมด เรียนไม่ทัน คนแก่ต้อง
ดูแลกันเอง เพราะไม่มีวัยแรงงาน ประเด็นถัดไปใครจะเป็นจ่ายภาษีให้แก่ประเทศไทย หลังจากนี้กระทรวงต้องมาช่วยกนัคิด 
ข้อมูลตัวเลขน้ีจะต้องให้ประชาชนรับทราบ เพื่อจะมีสิทธ์ิตัดสินใจว่าจะช่วยมีบุตรหรือไม่มีบุตร อันนั้นเป็นสิทธิของทุกคน 
      จากสำรวจเหตุผลสำคัญการที่คนไม่มีลกูนั้น เหตุผลไม่ใช่เรื่องสาธารณสุขเป็นสำคัญ เรื่องของสธ.ท่ีจะเกี่ยวข้องมีไม่ถึง 10 
เปอร์เซ็นต์  แต่สธ.จะทำให้ดีที่สุด เพื่อเพิ่มการมีบุตรให้มีคุณภาพให้แก่ประเทศไทย  ตอนนี้ทุกโรงพยาบาลในกระทรวง
สาธารณสุข มุ่งมั่นที่จะทำคลินิกการมีบุตรยาก ซึ่งเราทำได้สำเร็จโดยเฉพาะเขตสุขภาพที่ 2 โดย จ.เพชรบูรณ์และจังหวัด
ข้างเคียง ขณะนี้ทำได้ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนเรื่องเด็กหลอดแก้ว ยังมีแค่ 2 แห่งในกระทรวงฯ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมาและโรงพยาบาลหาดใหญ่เท่าน้ัน ส่วนโรงพยาบาลเอกชนมีเยอะ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์กอซซิปการเมือง 
     - "หมอชลน่าน ศรีแก้ว" ให้ความสำคัญด้วยการออกนโยบายกระตุ้นจำนวนประชากรอย่างต่อเนื่อง และดูเหมือนว่าเจ้าตัว
จะฝังชิปการแก้ปัญหาเรื่องนี้ในหัวไว้แน่นหนา ไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ มักหยิบมาบอกเล่าให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญ เรียกว่า
ไม่เพียงแค่ให้ข้อมูลเท่านั้น อีกหน่อยถ้าเป็น "พ่อสื่อพ่อชัก" ได้ ก็คงทำไปแล้ว   ล่าสุด ในวงให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เมื่อหลาย
วันก่อน ท่านรมต.เหลือบไปเห็นกระจอกข่าวสาวอุ้มท้องถือไมโครโฟนจ่ออยู่ ทำเอา "หมอชลน่าน" ยิ้มปลื้ม ประหนึ่งเจอ
ขุมทรัพย์มหาศาล แซวว่า ให้คลอดในวันวาเลนไทน์ แล้วจะมีของรับขวัญเจ้าตัวน้อย แถมเอ่ยตบท้ายโปรโมตนโยบายเหมือน
เคยว่า..."ขออีก 2 คนนะ". 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

         นโยบาย แก้ปัญหายาเสพติด  

ชงกม.กัญชาเข้าครม. 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, บ้านเมือง,  hfocus, ไอเอ็น
เอ็น ,news1live ,sondhitalk ,thekey, linetoday) 
     - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว. สธ. เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามเพื่อส่งร่าง พ.ร.บ.กัญชง กัญชา พ.ศ....เข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา
ของ ครม.แล้ว หาก ครม.เห็นชอบรับหลักการก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาต่อไป โดยหลักการของร่างนี้จะเป็นกัญชาเพื่อ
ทางการแพทย์และสุขภาพ มีตัวบทกฎหมายรองรับการใช้กัญชาทางการแพทย์ ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ด้านมิติสุขภาพ มีการ
ควบคุม ซึ่งการนำไปใช้จะต้องได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการใช้ผิดประเภท กฎหมายใหม่ก็ได้ให้อำนาจ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้ รวมถึงเรื่องสันทนาการก็เขียนไว้ชัดในกฎหมาย ซึ่งกา รนำไปสู่การปฏิบัติจะออกเป็น
กฎกระทรวงที่ต้องผ่านความเห็นชอบจาก ครม.หรือผ่านคณะกรรมการที่เห็นชอบ ทั้งนี้ จะต้องมีการพิจารณากฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง หากกฎหมายใหม่ที่จะออกมาขัดกับกฎหมายเดิมที่ใช้อยู่ ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกัน ส่วนเรื่องการนำส่วนใดส่วน
หนึ่งของกญัชากลับไปเป็นยาเสพติดหรือไม่นั้นยังไม่มี เรายังยึดตามแนวเดิมของประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ออกมา ตัวที่จะ
เป็นสารเสพติดคือสารสกัดกัญชาท่ีมีค่า THC มากกว่า 0.2% ของน้ำหนัก 

 

สั่งเปิดวอร์ดจิตเวช สบยช. - รพ.ธัญญารักษ์ 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ,แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์ ,thecoverage, hfocus) 
     -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว. สธ. ห่วงสุขภาพจิต "วัยรุ่น" ทั้งวิตกกังวล เศร้า เปลี่ยนโรงเรียน ท้องไม่พร้อม ด้านปลัด สธ. 
มอบหมายหน่วยงานให้สังกัดกรมการแพทย์ร่วมกับกรมสุขภาพจิต ขยายศักยภาพบุคลากร รวมถึงขยายบริการการรักษา
ผู้ป่วยจิตเวชสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค 
รองรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วประเทศที่เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในรอบ 6 ปี  โดยมีการนำร่องที่เปิดหอผู้ป่วยจิตเวชที่โรงพยาบาลธัญญา
รักษ์อุดรธาน ี

 

          อภิปรายงบฯ 2567 ส่วนของ สธ.  

งบประมาณด้านสุขภาพจิต 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.(มติชน ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, pantip, hfocus, linetoday ,ch3) 
     - ตามที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท น.ส.สริลิภสั กองตระการ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ลุกข้ึนอภิปรายถึงงบประมาณในสัดส่วนกระทรวง
สาธารณสุข ว่า รัฐบาลชุดนี้จะใหน้้ำหนักไปท่ีอาการของผู้ป่วยจิตเวชที่มาจากยาเสพติด มากกว่าปัญหาสุขภาพจติปกติที่เป็น
วิกฤตเหมือนกัน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ซึ่ง น.ส.สริิลภัสไดร้้องไห้ในขณะอภิปราย ทำให้เพื่อ ส.ส.เข้ามาให้กำลังใจ 
     ล่าสุด นพ.พงศ์เกษม ไขมุ่กด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ใหส้ัมภาษณว์่า สำหรับโรคซึมเศร้า เป็นหนึ่งในโรคทางสุขภาพจิต ที่อยู่
ในชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของการรักษา ของ สปสช. หรือสำนกังานประกันสังคม กรมบญัชีกลาง ทั้งนี้ โรคซึมเศร้าที่ต้อง
รักษาด้วยยานั้น ยืนยันว่าค่ายาไมแ่พง โดยเฉพาะยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยในระยะต้น เช่น Amitriptyline (อะมิทริปไทลีน) หรอื 
Fluoxetine (ฟลูออกซิทีน) ที่ใช้ทานก่อนนอน ที่ทำให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ คลายกังวล  แต่จะมบีางคนท่ีอาจจะไปรักษาใน
โรงพยาบาลเอกชน ที่มีค่าใช้จ่ายสงู มีการใช้ยารุ่นใหม่ๆ  ที่ราคาแพง แต่ไม่ใช่ว่ายารุ่นเก่าไม่ดี เพราะยารุ่นเก่าก็ใช้มากว่า 20 ป ี
ก็ได้ผลดี ยืนยันว่าผูป้่วยสามารถเข้าถึงการรักษาโรคทางจิตเวชได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะอยู่ในสทิธิประโยชน์ในการรักษา
สุขภาพกายและสุขภาพจิต  ทั้งนี ้การเพิ่มงบประมาณในการดูแลสขุภาพจิตเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่คงไม่ไดไ้ปเน้นเรื่องการรักษา
เพียงอย่างเดียว เพราะงบท่ีได้มาอาจจะนำมาทำเป็นโครงการสร้างเสรมิป้องกันโรคทางจิตเวช เสมือนเป็นวัคซีนใจ ที่ต้องดูแล
ตั้งแต่เด็กจนถึงผูสู้งอายุ ไปจนถึงการอบรมบุคลากรครู ที่กรมสุขภาพจิตไดร้่วมมือกับ สพฐ. เพื่อให้มีเพื่อนช่วยสอดส่องดผูู้ที่
เข้าข่ายเกิดภาวะซมึเศร้าและเข้าให้ความช่วยเหลือได้ ซึ่งผู้ที่มีภาวะซึมเศรา้นั้นมีเพียงร้อยละ 1 ที่จำเป็นต้องใช้ยา ส่วนท่ีเหลือ
สามารถใช้การบำบัดได้       

- 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

รณรงค์มะเร็งเต้านม 
    สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์) 
     -สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระดำริให้จัดตั้งโครงการ Princess Collection ทรงใช้
พระปรีชาสามารถด้านการออกแบบแฟชั่น ออกแบบชุดชั้นในคอลเลกชันพิเศษเพื่อจัดจำหน่าย ระดมทุนสนับสนุนโครงการ
คัดกรองมะเร็งเต้านมเคลือ่นที่ด้วยเครื่องแมมโมแกรมในสตรกีลุ่มเสี่ยงและดอ้ยโอกาสทั่วประเทศ ของมูลนิธิกาญจนบารมีและ
การทำงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปัจจุบันมูลนิธิกาญจนบารมี มีขบวนรถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยแมมโม
แกรม จำนวน 4 ขบวน ให้บริการทั้ง 4 ภาคของประเทศ ทั้งภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ในหนึ่งขบวน
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ประกอบด้วยรถแมมโมแกรม ระบบดิจิทัล 3 มิติ และ 2 มิติ จำนวน 2 คัน รถนิทรรศการ 1 คัน รถตรวจและสาธิตการตรวจ
เต้านม 1 คัน และรถประชาสัมพันธ์อีก 1 คันพร้อมด้วยทีมแพทย์, พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขครบพร้อมให้บริการ 
รมช.สธ.ปักหมุด "เพชรบูรณ์" เมืองท่องเท่ียวสุขภาพ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ ,บ้านเมือง, ผู้จัดการ, hfocus, thailandplus, linetoday) 
     - นายอัครเดช ทองใจสด นายก อบจ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยสมาชิก ร่วมต้อนรับ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. พร้อม
มอบนโยบายและเสริมสร้างกำลังใจแก่บุคลากรและภาคีเครือข่าย โดยมี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.วิชาญ คิดเห็น นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ร่วมพิธี ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ในการนี้ รมช.สธ.ได้กล่าวยกย่องศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรไทย ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดทำ หลักสูตร
การสอน นวด เพิ่มผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชนและสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศเนื่องจาก 
จ.เพชรบูรณ์ เป็นหนึ่งจังหวัดที่มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจสุขภาพและนักท่องเที่ยวปลอดภัย โดยใช้สุขภาพ
สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Health for Wealth) 

- 

ข่าวบิดเบือน 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ 
     - ตามที่มีข้อมูลบอกต่อในประเด็นเรื่อง ผู้ที่มีเลือดจางระวังไตเสื่อม เพราะไตเป็นอวัยวะสร้างเลือดที่สำคัญนั้น ทางศูนย์
ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมการแพทย์ พบว่า ประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือนและ
ช้ีแจงว่า ข้อมูลแนะนำดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากอวัยวะที่สร้างเลือดที่สำคัญคือไขกระดูก แต่ไตเป็นอวัยวะที่สร้าง
ฮอร์โมนอีริโธรพอยอิติน ซึ่งมีหน้าท่ีกระตุ้นให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดง ซึ่งคำแนะนำที่บิดเบือนอาจทำให้ผู้อ่านได้รับข้อมูล
ที่คลาดเคลื่อนจากความรู้ทางการแพทย์ได้ 

- 

ธกส.ขยายทำบัตร ดูแลอสม. 
    สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด ไทยรัฐ)  
     -ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการจัดทำบัตร 
Smart Card อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อขยายระยะเวลาโครงการจัดทำบัตร Smart Card อสม.ซึ่งมี
ผลตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2566 จนถึงวันที่ 19 ธ.ค. 2571 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก อสม. ที่บัตรหมดอายุหรือ
สมาชิก อสม. ที่ยังไม่มีบัตรให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการและบริการทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
การขยายความร่วมมือในครั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้ต่อยอดการให้บริการทางการเงินให้เจ้าหน้าที่ อสม. ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 1,075,136 
รายทั่วประเทศผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ภาครัฐสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือ รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ได้โดยตรง 

 

รณรงค์พิษบุหร่ีไฟฟ้า 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ 
     -ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า จากการที่บุหรี่ไฟฟ้าระบาดรุนแรงใน
เด็กนักเรียนทั่วประเทศ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้ผลิตสื่อชิ้นใหม่ เพื่อรณรงค์ให้เด็กนักเรียนไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ใน
รูปแบบโปสเตอร์ ขนาด 15x21 นิ้ว โดยดัดแปลงมาจากโปสเตอร์ที่องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา หรือ FDA ผลิตขึ้น
สำหรับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมทั่วประเทศนำไปติดในห้องน้ำ เนื่องจากพบว่า ห้องน้ำเป็นสถานที่ซึ่งเด็กนักเรียนชอบแอบนำ
บุหรี่ไฟฟ้าไปสูบ ใช้ ข้อความว่า "มันแปลกนะ ห้องน้ำมีไว้เพื่อปลดทุกข์ แต่นักเรียนบางคนแอบมาสูบสารพิษเข้าตัว พอตและ
บุหรี่ไฟฟ้ามีกลุ่มสารก่อมะเร็งตัวเดียวกันกับบุหรี่มวน" เชิญชวนทุกหน่วยงานและโรงเรียนทุกสังกัดติดต่อขอรับโปสเตอร์
ดังกล่าวได้ที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โทร. 0-2278-1828 

 

เตรียมจัดต้ัง รพ.จิตเวช จชต. 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์(สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์)  
     -ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ.เมือง จ.ยะลา มีการหารือเกี ่ยวกับพื้นที่ที ่ด ินสร้าง
โรงพยาบาลจิตเวชฯ ตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ในโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลจิตเวชครบวงจรพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( One Stop 
Service Psychiatric Hospital Southern Border Province) ขนาด 200 เตียง ในที่ดินตรงข้าม อบต. มะนังตายอ ซึ่งรอง
เลขาธิการ ศอ.บต. ได้หารือ นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกต์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต ในเบื้องต้นแล้ว 
มีการตั้งเป้าเปิดให้บริการโรงพยาบาลจิตเวชฯ ให้ได้ในปี 2572 ประกอบด้วย 3 อาคารหลัก ได้แก่ อาคารผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน 6 ช้ัน อาคารสนับสนุนบริการ 5 ช้ัน และ อาคารพักบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล 7 ช้ัน 96 ห้อง มูลค่ากว่า 400 
ล้านบาท  ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสขุ มีกำหนดมอบนโยบายเรื่อง
นี้ โดยจะมีการหารือกับกรมสุขภาพจิต ศอ.บต. สำนักงบประมาณ กรมป่าไม้ ในวันท่ี 10 มกราคม 2567 นี้ เพื่อนำข้อสรุปเข้า
สู่ที่ประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
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โรงพยาบาลสงฆ์สกลนคร เทิดพระสังฆราช96พรรษา 
   สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)  
     -สสจ.สกลนครได้ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 8  โรงพยาบาลสกลนคร กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพระพุทธศาสนา 
และภาคประชาชน จัดทำโครงการเทิดพระเกียรติ โดยจัดตั้งโรงพยาบาลสงฆ์ จ.สกลนคร เพื่อเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่ง
แรกในสมัยสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านบริการสุขภาพ สำหรับพระภิกษุ-สามเณร และนักบวช
ทุกศาสนา โดยจัดบริการทางการแพทย์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย สามารถประกอบวัตรปฏิบัติได้ใกล้เคียงกับการอยู่วัด 

 

สร้างความเชื่อมั่น ตึก 9 ชั้นรพ.สกลนคร 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)  เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ) 
     - ที่ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก (ตึก 9 ชั้น) โรงพยาบาลสกลนคร นายณัฐวัสส์ วิริยานภา
ภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำทีมวิศวกร จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ร่วมแถลงข่าว จากกรณีอาคาร
ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ตึก 9 ชั้น) เกิดการสั่นไหวตั้งแต่ชั้นที่ 7-9 ทำให้มีการอพยพผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
ออกจากอาคาร เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยทีมวิศวกรยืนยันว่า อาคาร 9 ช้ันนี้มีความมั่นคง ปลอดภัยตาม
หลักการทางวิศวกรรม ส่วนรอยร้าวที่พบเกิดจากการก่อสร้าง การฉาบปูน โดยทางโรงพยาบาลสามารถให้ช่างเข้ามาซ่อมแซม
แก้ไขได้  ปัจจุบันสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้ว 

 

แนวรุกสุขภาพ'67ดีเด่นต้องทบทวน 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์(ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า1)  
     -สรุปสถานการณ์เด่นด้าน "สาธารณสุข" ปี 2566 อันดับหนึ่ง หมดยุคขั้วนโยบายสุขภาพ-ท่องเที่ยว-เดินทาง อันดับสอง...
กัญชา กระท่อม ส่งผลกระทบต่อสังคมทั่วหน้า อันดับสาม จำนวนอาชญากรรม ความรุนแรง การทำร้าย ฆ่า จี้ ปล้น ปัญหา
จิตเวช มีมากมายและสัมพันธ์กับสิ่งเสพติด การพนัน และคอร์รัปชันในแต่ละระดับ  อันดับสี่ ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โรคพิษ
สุนัขบ้า ฝีดาษลิง มีการระบาดมากขึ้นกว่าสถิติปีก่อนๆ สะท้อนถึงปัญหาในด้านการควบคุม ป้องกันโรค และพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน อันดับห้า การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากลับเข้ามาสู่เวทีหลักตามแนวทางที่ควรอีกครั้ง 
อันดับหก แคมเปญให้ความรู้และรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง ได้รับการตอบรับจากประชาชนดี
มาก อันดับเจ็ด "COVID-19 is not over"...โควิด-19 ยังไม่จบ และเริ่มเห็นช่องว่างของระบบบริการที่แตกต่างกันมากระหว่าง
ประเทศ  อันดับแปด กระแสลมบนที่เคยมุ่งเน้นสุขภาพเชิงพาณิชย์ เริ่มกลับเข้าที่เข้าทางมากขึ้น และมีความเป็นระบบมาก
ขึ้น อันดับเก้า ปัญหาด้านบุคลากรยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังไม่ใช่จากแค่เชิงปริมาณ แต่ต้องการการพัฒนาระบบการทำงาน 
สิ่งแวดล้อม เครื่องไม้เครื่องมือ รวมถึงสถานท่ีพัก อาหารการกิน และอื่นๆเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพและความปลอดภัย อันดับสิบ
มลภาวะทางอากาศ "PM2.5" ยังคงเป็นปัญหาที่หนักตามฤดูกาล จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง 
      โดยสรุปแล้วปี 2566 โดยเฉพาะอย่างยิ่งครึ่งปีหลัง ภาพรวมด้าน "สาธารณสุข" ดูจะมีแสงสว่าง ณ ปลายอุโมงค์ แม้จะมี
ปัญหา "สุขภาวะ" มากมายที่ต้องได้รับการจัดการแก้ไข โดยหลายต่อหลายเรื่องก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบโดมิโนจากอดีต 
ซึ่งต้องแบกรับแก้ไขกันไปในระยะยาว 

 

 


